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55. Fundargerð. 

• Mætt voru: Jón Einar Jóhannsson, Perla Fanndal og undirritaður. 
• Rædd voru þau atriði sem tekin skuli fyrir á fundi með fulltrúum Akureyrarbæjar á morgun 

(28.okt.) Það voru:   
− Eiðsvöllurinn- áfram skal unnið að því að gera hann sem mest aðalaðandi 

Ljósastauramál, víða eru þeir ljótir og illa farnir 
− Opnar og auðar lóðir, nýting þeirra 
−  Bílhræ á einkalóðum og opnum bæjarlóðum 
− Einnig skal nefnt það sem vel hefur verið gert, t.d. frágangur lóðar v. 

Vífilfell, og aðskilnaður gangandi og akandi við Greifann. 
 
 

• Fyrirhugað er að Hverfisnefnd haldi jólafund fyrir íbúa Oddeyrar,  þar sem boðið yrði uppá 
jólasmákökur, súkkulaði og kaffi og myndasýningu. Ræddir möguleikar á húsnæði, líklegt 
að húsnæði Hjálpræðishersins verði niðurstaðan en Oddeyrarskóli einnig inni í myndinni. 

• Dagsetning jólafundar eða aðventukvölds ákvörðuð miðvikudaginn 26.nóvember, auglýst í 
dagskránni samdægurs. 

• Aukafundur hverfisnefndar miðvikudaginn 19.nóv vegna fyrirhugaðs aðventukvölds. 
 
Kaffi Ilmi, Hafnarstræti 107b, 27.október 2014. 
Arnór Bliki Hallmundsson ritari Hverfisnefndar Oddeyrar. 


